



## ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

---

### ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ แล้วนั้น

บัดนี้ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ดังต่อไปนี้

พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี

---

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายบุญพันธ์ แหวีฉนะ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายสมัคร สุนทรเวช	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายอานวย วีรรรณ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายปองพล อติเรกสาร	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี
นายเรืองวิทย์ ลิกค์	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี
นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี
นายประสงค์ บุรณ์พงศ์	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี
นายจรัส พัวช่วย	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี
นายรักเกียรติ สุขธนะ	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี
นายโกสิน พลกุล	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี

---

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายประภัตร โพธสุธน	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง
นายเนวิน ชิดชอบ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ
นายมนตรี พงษ์พานิช	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายสุวิทย์ คุณกิตติ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
นายชาญชัย ปทุมารักษ์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
นายฉัตรชัย เอียสกุล	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
นายมนทล ไกรวัฒนุสสรณ์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสมบัติ อุทัยสาง	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม

นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม
นายชัยศักดิ์ ศิริวัฒน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์
นายมนตรี ด่านไพบูลย์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์
นายบรรหาร ศิลปอาชา	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุชาติ ดันเจริญ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย
พลตรี ศรชัย มนต์วิวัฒน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย

---

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายพิศาล มุลศาสตราสาร	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
นายอึ้งพันธ์ มนะสิการ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม
นายอุดมศักดิ์ ทังทอง	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม
นายสุขวิช รังสิตพล	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ
นายชิงชัย มงคลธรรม	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ
ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ
นายเสนาะ เทียนทอง	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข
นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข

นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม
นายสนธยา คุณปลื้ม	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม
นายบุญชู ดรีทอง	เป็น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘  
เป็นปีที่ ๕๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
บรรหาร ศิลปอาชา  
นายกรัฐมนตรี